



## การสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับใหม่



วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับใหม่ โดยมีนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ จำนวน 50 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งจัดโดยสำนักอนุญาโตตุลาการ เพื่อนำเสนอร่างข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบและเข้าใจถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการตามร่างข้อบังคับใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป

## สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่สื่อมวลชนจากทั่วประเทศ



วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาจากหรือเกี่ยวกับแนวทางการขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อจัดการอบรมผู้สื่อข่าว หัวข้อ “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ : ปัญหาทางกฎหมายความมั่นคงของรัฐ” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวยินดีที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะให้ความอนุเคราะห์จัดการอบรมดังกล่าว ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้เรียนเชิญข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามหัวข้อวิชาต่างๆ พร้อมกับจัดให้มีการศึกษาดูงานศาลยุติธรรมและพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม และจะช่วยให้มีสื่อมวลชนเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

## สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการอบรม 2 หลักสูตร เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ประนีประนอมและหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักส่งเสริมงานตุลาการ จัดการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนางสุรชาติพิทย์ จุลมนต์ ทศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงานทั้งสองหลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร "เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถูกต้องตรงกัน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาเป็นวิทยากรในการอบรม

2. การอบรมสำหรับหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลยุติธรรมต่างๆ หลักสูตร "การบริหารจัดการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือผู้แทนจำนวน 160 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านการไกล่เกลี่ย เรียนรู้นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องอันเกิดจากการดำเนินการตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554

# สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)